
คํากลาวปด 
การประชุมวชิาการประจาํปโครงการ BRT คร้ังที่ 9  

โดย 

ศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ใบไม 
ผูอํานวยการโครงการ BRT 

 

 
วิสุทธ์ิ ใบไม: ถือเปนประเพณีของโครงการ BRT ที่วันสุดทายของการประชุมประจําป ผมตองกลาวสรุปและปดประชุม 

และก็คงเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของโครงการ BRT เชนเดียวกันที่มีผูเขารวมประชุมอยูถึงวันสุดทายประมาณ 
50% ซึ่งคงเปนแฟนพันธุแทของโครงการ BRT  

   การบรรยายพิเศษในหัวขอ “อดีต ปจจุบัน และอนาคต ของโครงการ BRT” นั้น ถาพูดถึงอดีตจะมีทั้ง
ความสําเร็จและความลมเหลว ภาพที่หลายทานมองเห็นสวนใหญและไดกลาวชมเชยนั้นคือภาพของความสําเร็จ 
แตภาพที่มองไมเห็นคือความลมเหลว ซึ่งผมจะใชความลมเหลวนั้นเปนบทเรียนสําหรับการพัฒนาการบริหาร
จัดการตอๆ ไป และผมคิดไววาจะเขียนเปนหนังสือเกี่ยวกับบทเรียนและความภาคภูมิใจจากการดําเนินงาน 10 
ปโครงการ BRT และหวังวาคงจะไดเห็นเอกสารในเรื่องนี้ในไมชา 

   ในป 2535 มีการประชุม World Summit ที่ประเทศบราซิล มีประเด็นหลัก 2 เรื่องที่พูดถึงกันมาก คือ
เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Global Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) คําวา “ความหลากหลายทางชีวภาพ” นั้นไดนํามาใชในประเทศไทยในทางวิชาการเมื่อป 2532 
(ผมไดเขียนยอๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในหนังสือ “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย” พ.ศ. 
2548) แตคํานี้มาประทุขึ้นเมื่อมีคําถามวาประเทศไทยควรจะทําอยางไรบางเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

โครงการ BRT จะเกิดขึ้นไมไดถาปราศจากวิสัยทัศนและการมองไปขางหนาของบุคคลสําคัญหลายคน
ในบานเราและหนวยงานที่ผมคิดวานานํามาเอยนามในที่นี้ 2 หนวยงาน คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ซึ่งมี ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปนผูอํานวยการในขณะนั้น และ รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน ซึ่งเปน
ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ในขณะนั้น สําหรับเบ้ืองหลังการจัดตั้ง
โครงการ BRT ผมใครขอเรียนเชิญ ศ.นพ. วิจารณ พานิช ซึ่งทานไดมาอยูกับเราในที่นี้และเปนบุคคลสําคัญใน
การกอต้ังโครงการ BRT ขึ้นมาพูดจากใจวาที่เราคิดจัดตั้งโครงการ BRT ในอดีตนั้น ทานมีความรูสึกอยางไร คิด
อยางไร และการดําเนินงานของโครงการ BRT ในระยะแรก (2539-2543) และระยะท่ีสอง (2544-2549) เปนไป
ตามเปาหมายหรือไม  

วิจารณ พานิช: ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน ขอบคุณ ศ. วิสุทธิ์ ใบไม ที่ใหเกียรติผมในการกลาวถึงเบ้ืองหลังของ
การจัดตั้งโครงการ BRT สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เริ่มทํางานป 2536 และในป 2537 ผมได
โทรศัพทปรึกษากับ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม อยูหลายเดือน เพ่ือตามใหมาทําโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ตอน
แรกยังไมมีชื่อวาโครงการ BRT เหตุผลที่คิดเรื่องการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และใหเปนโครงการ
ขนาดใหญเนื่องจากเรามองวาตอนนั้น สกว. เพ่ิงเริ่มกอต้ัง ความสําเร็จจึงยังไมเกิด และมักจะถูกถามบอยๆ วา 
สกว. มีเงินเยอะแยะทําไมไมทําประโยชนใหเกิดตอประเทศ จึงไดคิดหาวิธีที่จะทําใหเกิดงานวิจัยท่ีมีผลกระทบ
สูง (impact) ตอสังคม มีการปรึกษาผูคนมากมายวามีทางที่จะทําใหเปนโครงการขนาดใหญ (mega project) 
ระยะยาว และใชการจัดการเขามาเคลื่อนไหวนักวิชาการ ฉะนั้นในป 2537 ศ.วิสุทธิ์ ใบไม จึงไดประมวลความรู
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพออกมาเปนหนังสือเลมหนึ่ง (หนาปกเปนแผนที่ประเทศไทยพิมพในป 
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10-13 ตุลาคม 2548 จังหวัดขอนแกน 



2538) มีทั้งการทบทวนเอกสาร (review) สถานภาพของความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 
รวมถึงการเชื่อมโยงงานดานนี้ในระดับโลก และไดขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรสรางความรูดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ จึงนํามาสูชุดโครงการขนาดใหญ (mega project) ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบกับทางศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) เปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง จึง
ชวนกันมาเปนผูรวมสนับสนุน (sponsors) โครงการ BRT จึงเริ่มตั้งแตปลายป  2538 จนถึงปนี้เทากับ 11 ป
มาแลว 

วันนี้ 10 ปของการดําเนินงานโครงการ BRT ที่เริ่มในป 2538 ถามวาภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เรามอง
ไวเมื่อ 11 ปหรือไม คําตอบก็คือ ผมตอบไมได เพราะวาภาพเมื่อ 11 ปที่แลวมันเลือนลางมาก ณ ตอนนั้น เราไม
สามารถจะมองภาพไปขางหนาไดขนาดนั้น ผมยึดอยูอยางเดียววาคนที่จะมาบริหารจัดการ (management) 
โครงการนี้จะตองเขาใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย สําหรับ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม 
คงไมใชคนหนึ่งของประเทศแตคือคนเดียวของประเทศที่รูดีที่สุด ที่สําคัญคือตองทําใหเปนเหมือนฐาน กลาวคือ
ใหคนอื่นทําไมใชตัวเองทําเอง ผมเอาวิชาการมากอน การบริหารจัดการนั้นเราชวยกันได จึงเกิดโครงสราง
คณะกรรมการนโยบาย มี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนประธานตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ มี ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค 
องคมนตรี เปนผูเปดการประชุมทุกปตั้งแตบัดนั้นถึงบัดนี้ เปนความตอเนื่องที่ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม ทํามา 11 ป  

ผมคิดวาหัวใจสําคัญที่สุดและเปนส่ิงที่เราเห็นไดในขณะนี้ (ผมไมแนใจวาผมถูกหรือเปลาเพราะผม
ไมใชคนในวงการ) ก็คือ โครงการ BRT ไดพลิกชีวิตของชีววิทยาเมืองไทย เพราะสมัยผมเรียนที่คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีศาสตราจารย ดร. คลุม วัชโรบล เปนอาจารยสอนชีววิทยาอยูตอนนั้น 
วากันวาเปนยุคของชีววิทยาที่มีชีวิตชีวา แตการวิจัยยังไมเกิด มีแตความรูที่ถายทอดมา ชีววิทยาก็เหี่ยวเฉาไป 
แต 10 ปที่ผานมาผมคิดวาสิ่งที่มีคุณคาที่สุดของสังคมไทยก็คือชีววิทยากลายเปนวิชาที่มีชีวิต และสามารถทําให
ผูคนเติบโตได มีการเบงบานขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับทองถ่ินมากมาย นี่ก็คือภาพที่ผมเห็นและถือวามีคุณคา
อยางยิ่ง 

คําถามตอไปก็คอื โครงการ BRT จะวิวัฒนาการไปอยางไร คําตอบก็คือมันตองไมหยุดนิ่งอยูกับที่ มัน
จะไมใชโครงการ BRT ตลอดไป แตมันจะตองเคล่ือนไป ปรับตัวไป เติบโตไป ไดฟงการบรรยายเรื่องศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษา โดยอาจารยรณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แลวมีความสุขและชื่นใจมาก ส่ิงที่
ควรจะทําตอไปคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะตองทําใหเปนโครงการที่เกิดตอเนื่อง ไมจําเปนตองใหญ ใน
ขณะเดียวกันตองมีสถาบันเกิดขึ้นเพ่ือทําใหเชื่อมโยงขยายเครือขายไปยังโรงเรียนและชุมชนมากขึ้น เปนวิธกีาร
ขยายเครือขายและการปฏิบัติรวมกับชุมชน  

โครงการ BRT ก็เชนเดียวกันมีจุดเดนในเรื่องเครือขายวิชาการ และส่ิงที่เห็นไดอยางหน่ึงก็คือมี
อาจารยจากตางประเทศมาทํางานดวย ซึ่งจะชวยเสริมทําใหเกิดความคึกคักในการทําใหเปนสวนหนึ่งของการ
สรางความรูของโลก นับเปนส่ิงที่นาภูมิใจมาก และขอขอบคุณ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม อยางยิ่งที่ชวยกันทํางานที่เปน
ประโยชนตอบานเมือง และตอโลกดวย ส่ิงหนึ่งที่ผมนึกไมถึงก็คือไมนึกวา ศ.วิสุทธิ์ ใบไม จะทํามาไดถึง 10 ป 
ขอบคุณครับ 

วิสุทธ์ิ ใบไม: เราไดฟง “เบ้ืองหลังการจัดทํา” โครงการ BRT จาก ศ.นพ. วิจารณ พานิชแลว ถาวันนี้ รศ.ดร.ศักรินทร 
ภูมิรัตน อยูดวยผมก็จะขอใหทานขึ้นมากลาวแสดงความคิดเห็นเชนกัน  

โครงการ BRT มีการพัฒนากาวหนามาเปนลําดับ ลมบาง ลุกบาง วิ่งบาง แลวแตสถานการณ แต ณ 
ปจจุบันนี้ เปนที่ยืนยันไดวาเราไดสรางพลังนักวิชาการทั้งรุนเกาและรุนใหมที่เปนกําลังสําคัญ มีเวทีใหเลน ทําให
ชีววิทยามีชีวิตชีวาขึ้นมาดังที่ ศ.นพ. วิจารณ พานิช ไดกลาวไว แตปจจุบันพวกเราบางคนกลับมองขามชีววิทยา
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พ้ืนฐานในบานเราโดยหันไปมองความสวยงามทางวิชาการชีววิทยาจากตางประเทศ ทั้งที่ความจริงแลวรากเหงา
ของเราก็คือฐานทรัพยากรชีวภาพ  

ผมคิดวาเราไดสรางองคความรูขึ้นมาระดับหนึ่งโดยพลังจากพวกเรา ที่ ศ.นพ. วิจารณ พานิช พูดนั้น
ถูกตองที่วาโครงการ BRT นั้นเปนเพียงแคองคกรบริหารจัดการ (management) เปนคลายโคชท่ีคอยมองวาจะ
เลนอยางไร คนที่เลนจริงๆ ในสนามฟุตบอลคือพวกเรา ถาเลนแลวใชพลังเต็มที่ มีความสามัคคี ไมเห็นแกตัว 
ถึงเวลาชูทก็ชูท ถาชูทไมไดก็ตองสงใหคนอื่นชูท ผมคิดวาเปนปรัชญาของการดําเนินงานในทุกๆ ระบบของการ
ทํางานขององคกรนอยใหญ 

ปจจุบันเราเห็นไดชัดวาโครงการ BRT ไดกาวหนามาดวยดีสมดังคําขวัญที่วา “BRT กาวไกล 
สนับสนุนงานวิจัย แหลงองคความรูใหม เผยแพรภูมิปญญาไทย ใสใจปญหาส่ิงแวดลอม” โครงการ BRT มีทั้ง
ความสําเร็จและความลมเหลว ความสําเร็จนั้นเราเห็นไดชัด แตความลมเหลวน้ันมองไมคอยเห็นกัน ซึ่งผมจะ
พยายามถายทอดและสะทอนออกมาใหพวกเราไดทราบกัน  

ประเด็นแรก ณ วันนี้เราไดเห็นการสรางวัฒนธรรมการวิจัย คนที่ไดรับการสนับสนุนก็ชื่นชม คนที่ไมได
รับการสนับสนุนก็ใหคําตําหนิติเตียนซึ่งเปนเรื่องธรรมดา และยังเปนวัฒนธรรมเกาอยู แตส่ิงที่โครงการ BRT 
พยายามจะสรางวัฒนธรรมการวิจัยในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งพวกเราไมคอยคุนเคยกับระบบน้ีเทาไร 
บางคนบอกวาไดทุน BRT แลวเหนื่อย แตหารูไมวาที่เราทําเชนนั้นมันเหน่ือยทั้งสองฝาย แตผลลัพธที่ออกมาคือ
ไดทั้งสองฝาย (win-win situation) ผูรับก็ไดประสบการณ ผูใหก็ไดประสบการณเชนเดียวกัน แตผลสุดทายคือ
ประเทศชาติไดประโยชนทั้งหมด นั่นคือ ไดองคความรูที่จะนํามาเปนฐานของการพัฒนาประเทศ ผมคิดวานี่คือ
หัวใจสําคัญของโครงการ BRT เพราะวัฒนธรรมของการวิจัยไมใชทําวิจัยเพ่ือสวนตัวเพียงอยางเดียว 

ประเด็นที่สอง คือ เร่ืองงบประมาณ เมื่อวานนี้ ดร. จําลอง เพ็งคลาย พูดวาขอเงินสนับสนุนมา 5 ลาน
บาท แตโครงการ BRT อนุมัติใหเพียง 2.5 ลานบาท ผมเขาใจวาทานพูดเลนเพ่ือไมใหเครียด ผมคิดวานักวิจัย
ในบานเรายังมีวิธีคิดในเรื่องการวิจัยอยู 2 วิธี คือ (1). ทําวิจัยเมื่อมีเงิน กลุมนี้มีเงินจึงทํา หมดเงินกเ็ลิกทํา ซึง่
เปนเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น (2). ทําวิจัยดวยความรักและจิตวิญญาณ ผมเชื่อวา ดร.จําลอง เพ็งคลาย และอีก
หลายๆ ทานเปนนักวิจัยในกลุมนี้  

สาเหตุสําคัญที่โครงการ BRT ใหเงินสนับสนุนโครงการวิจัยนอย เพราะเราพยายามเดินสายกลาง ไม
อยากเห็นการทําวิจัยโดยเอาเงินเปนตัวตั้งแลวใชเงินกันอยางฟุมเฟอย ผมไดมีโอกาสสัมผัสกับชนบท
คอนขางมากในชวง 30 กวาปที่ผานมาจากการทํางานวิจัยในภาคสนามและไดเห็นสภาพคนในชุมชนทองถ่ินที่
ดอยโอกาส โรงเรียนที่ดอยโอกาส แมแตดินสอและกระดาษที่จะเขียนยังมีนอยหรือไมมี แตผมเห็นสภาพนักวิจัย
ในระดับมหาวิทยาลัยใชกระดาษเขียนครึ่งหนาแลวทิ้งครึ่งหนา ใชดินสอไปนิดเดียวก็วางทิ้งโดยไมใสใจ โรงเรียน
ในชนบทไมมีหนังสือหรือส่ิงพิมพใหอาน แตเรากลับมาใชของฟุมเฟอยใชแลวทิ้ง เราใชเงินทําวิจัยกัน
คอนขางมาก ในขณะที่ผูดอยโอกาสไมมีโอกาสไดใชเงินสวนนี้เพ่ือศึกษาและการพัฒนาประเทศ ผมทนไมไดกับ
สภาพความเหลี่ยมลํ้าทางการศึกษาเชนนี้ในขณะที่บานเมืองเราไมคอยมีเงิน เพราะฉะนั้นผมอยากใหนักวิจัยเรา
เขาใจวาทุกบาททุกสตางคที่เราใชในการวิจัยขอใหนึกไปถึงผูดอยโอกาสซึ่งเปนพลังสําคัญของชาติเชนเดียวกับ
เรา ดังนั้นการใหเงินสนับสนุนวิจัยของโครงการ BRT ที่ผานมาจึงพยายามเดินสายกลาง จะสนับสนุนเงินทุนวิจัย
ตามความเหมาะสมและความจําเปน เราอยากสรางวัฒนธรรมการวิจัยวาเงินวิจัยนั้นเพียงพอและพอเพียง
สําหรับการดําเนินงานเพื่อสรางองคความรู โดยไมทําใหผูวิจัยตองเดือดรอนมากเกินไป แตก็คงไมใหฟุงเฟอจน
เกินตัว ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานหลายแหงที่มีเงินวิจัยทะลักเขามาจนนักวิจัยไมสามารถบริหารจัดการเงินนั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ ไมรูจะใชเงินอยางไร ทั้งที่อีกกลุมหนึ่งโหยหาเรื่องเงินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและการวิจัย แต

  93 บันทึกการประชมุวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 9 
10-13 ตุลาคม 2548 จังหวัดขอนแกน 



อีกกลุมหนึ่งกลับใชเงินแบบ “สามลอถูกหวย” ผมคิดวาพวกเราสวนหนึ่งในที่นี้เขาใจวิธีคิดของ BRT ดังที่ผมได
กลาวมา ไมใชวา BRT ขี้เหนียวแตเราไมอยากใหฟุงเฟอ ไมหลงโลกแตก็ไมลืมโลกและไมตกโลก 

มีคําถามเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ BRT มากมายในชวงระยะที่สาม คือ หลัง 10 ป ของโครงการ 
BRT แลวมีเสียงพูดกันมากวา BRT จะเปนอยางไร จะไปทางไหน จะลมหรือเปลา จะแปรรูปหรือไม  

การที่โครงการ BRT จะเดินหนาตอไปอยางไรนั้น ตองขึ้นอยูกับผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ที่มี ศ.ดร. สนิท อักษรแกว เปนประธาน และมี ดร.มาลี สุวรรณอัตถ เปนผูประสานงาน เพ่ือดูวาผล
การดําเนินงานของโครงการ BRT ที่ผานมา 10 ปเปนอยางไร ประสบผลสําเร็จมากนอยแคไหน เปนไปตาม
เปาหมายหรือไม และถาจะดําเนินงานตอไปจะปรับทิศทางในการดําเนินงานมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังมี
ขาวที่พูดกันมากวา ศ.วิสุทธิ์ ใบไม คงจะเลิกแลว อยูมาไดอยางไรตั้ง 10 ป ความจริงแลวผมทํางานมาดวย
ความสุขและดวยความเต็มใจ เพราะสิ่งที่ผมทํามานั้นผมไดทั้งความรูและความเขาใจในมิติตางๆ ของความ
หลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนานักวิชาการของไทย อาจารยและนักศึกษาก็ไดทั้งความรูและ
ความกาวหนาทางวิชาการ เราเปนผูชนะทั้งคู  

ส่ิงหนึ่งที่ผมสามารถพูดไดในที่นี้ก็คือโครงการ BRT คงจะอยูตอไป แตการดําเนินงานคงจะตอง
ปรับเปล่ียนบางตามสภาพความเปนจริงและตามสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เน่ืองจากพวกเราไดสรางพลัง
กันขึ้นมาในระดับหนึ่งแลว มีทั้งนักวิจัยรุนเกาและนักวิจัยรุนใหม โดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหมนั้นเปนคล่ืนลูกหลังที่
กําลังมาแรงจากการดึงของคล่ืนลูกแรก ในขณะเดียวกันการกระแทกของคลื่นลูกหลังก็เปนพลังขับเคล่ือนที่
สําคัญที่ชวยผลักดันคล่ืนลูกแรก ดังสุภาษิตจีนที่วา “คล่ืนลูกหลังตองแรงกวาคลื่นลูกแรกจึงจะทําใหคล่ืนนั้นมี
พลัง” ตอนนี้เราไดเห็นภาพเชนนั้นที่คล่ืนลูกแรกกําลังจะขึ้นชายหาดและคลื่นลูกหลังกําลังดันเขามา ผมคิดวา
ตรงนี้หยุดไมได ถาหยุดก็คือ “สึนามิ” ซึ่งเปนคล่ืนยักษ มาวูบเดียวแลวหายไป สรางความเสียหายมากมาย แต
พวกเรานาจะเปนคล่ืนตามธรรมชาติ ดังนั้น ผมจึงขอพูดเพียงส้ันๆ วาโครงการ BRT นาจะอยูตอไป เพราะ
ขอมูลจากองคความรูที่เราไดจากการวิจัยจะเปนพลังและเปน “กองทุนวิชาการ” ในการพัฒนาประเทศ ทั้งขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถ่ิน หรือ Local Biodiversity Information (LBI) ซึ่งกําลังพัฒนากันอยู 
และขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติหรือ National Biodiversity Information (NBI) ซึ่งมี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพซึ่งจะใชเปนฐานในการพัฒนาประเทศ เพราะ
ขอมูลเหลานี้จะไปเชื่อมโยงกับขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก (Global Biodiversity Information 
Facility: GBIF) ซึ่งจะนําไปสูสากลอยางเต็มภาคภูมิ และเปนสากลที่รูเทารูทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวาง
ประเทศ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ และพวกเราตองชวยกันทํา ทั้งพลังที่มีอยูมากมายในระดับทองถ่ินและใน
ระดับประเทศเมื่อเชื่อมโยงกันก็จะเปนพลังมหาศาล จะทําใหเราสามารถตอรองการแบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพตามหลักของ CBD ในการเจรจากับตางประเทศซึ่งกําลังโถมทับเขามาในกระแสทุนนิยมและ
การคาเสรี 

ผมเห็นวาที่สําคัญที่สุด ก็คือ ความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ในเรื่องหลัก 3 ประการ คือ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ (Biodiversity-based Economy), ดานการพัฒนาสังคม
แบบไทยๆ (Biodiversity-based Society) และดานการศึกษา (Biodiversity-based Education) แบบบูรณาการ
ไดอยางเปนรูปธรรมหรืออาจเรียกโดยรวมวาการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาจากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity-Based Society, Economy and Education หรือ BB-SEE)  

เรามี “ทุนทางธรรมชาติ” ที่สําคัญ คือ ทรัพยากรดินและน้ํารวมทั้งทรัพยากรชีวภาพ ที่ไมตองซื้อหาแต
เราไมเคยรูถึงคุณคาของ “กองทุนธรรมชาติ” เหลานี้วามีคาเหนือกวา “กองทุนเงิน” ที่พวกเราคุนเคยกัน เราเปน

 94 Proceedings of the 9th BRT Annual Conference 
10-13 October 2005, Khon Khaen 



เสมือนไกไดพลอย เราจะตองทําตัวเหมือนพวกเจียระไนพลอย ทั้งวัตถุดิบ และทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู และอีก
ทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ินที่มีอยูในทุกชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งลวนเปนทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ ถาเราพัฒนาการศึกษาโดยใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานของการเรียนรู
ธรรมชาติแบบบูรณาการก็จะทําใหเด็กไทยคิดเปนทําเปนและเห็นความสําคัญของธรรมชาติ และดํารงชีวิตให
สอดคลองกับธรรมชาติตามแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ผมคิดวาเรื่องนี้เปนฐานคิดที่สําคัญ และนี่คือการพัฒนา
ประเทศที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในอนาคตขางหนาโครงการ BRT จะขับเคล่ือนไปในทิศทางนี้และพวกเราจะตองชวยกันเปน “ฟนเฟอง” เพ่ือให
เกิดเปนพลังผลักดันใหวงการศึกษาและการวิจัยไทยเดินหนาไปไดตามศักยภาพของทุนทางธรรมชาติที่เรามีอยู 

ผมคิดวาพวกเรามีพลังในระดับหนึ่งแลว โครงการ BRT เปนชื่อที่คุนหูพอสมควรในระดับประชา
สังคมไทย แตผมยังไมกลายืนยันวาโครงการ BRT จะแปรรูปไปเปนองคกรที่มีความมั่นคงและถาวรไดหรือไม 
แตเรียนได ณ ที่นี้วา กระบวนการนั้นกําลังดําเนินการอยู ถาแปรรูปไปเปนองคกรที่มั่นคงและเปนอิสระแลว 
สกว. และ ศช. คงเปนพันธมิตรรวมกันตอไป รวมถึงองคกรอื่นๆ ที่เขามารวมดวย ผมคิดวาตรงนี้นาจะเปน
อนาคตของ BRT และท่ีสําคัญคือเนนการวิจัยลงสูรากหญาชุมชนทองถ่ินใหมากขึ้น งานวิจัยจะตองยอนกลับ
ไปสูชุมชนใหมากขึ้น ชุมชนจะตองมีสวนรวมในการวิจัยมากขึ้น ชุมชนและภูมปิญญาทองถ่ินเปนทุนทางสังคม
ที่สําคัญท่ีเรามีอยู เพราะฉะนั้นงานในอนาคตของโครงการ BRT จะตองทํา “ทุนทางธรรมชาติ” (Natural 
Capital) ใหกลายเปน “ความมั่งคั่งของชาติ” (National Wealth)  ใหไดไมมากก็นอย ซึ่งเรามีความพรอมอยู
แลว เพียงแตตองอาศัยกลไกคือพวกเราซึ่งเปนนักวิชาการทั้งในสาขาวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร, มนุษย
ศาสตร, สังคมศาสตร, เศรษฐศาสตร,  คุรุศาสตร รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา ครูและนักเรียน ซึ่งถาทําไดตาม
แนวทางสายกลางเชนนี้ผมคิดวานั่นคือเปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (sustainable 
development)  

ผมขอเนนวาเราไมไดถอยหลังเขาคลอง แตเปนการพัฒนาประเทศบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จากฐานความรูที่ไดจากพวกเรา เพ่ือใหเกิดสมดุลระหวางทุนนิยมกับอนุรักษนิยมหรือธรรมชาตินิยม 
ถาทําไดผมมีความเชื่อมั่นวาประเทศไทยจะมีความมั่นคงและมั่งคั่ง เพราะไมเชนนั้นทุนนิยมที่กําลังมาแรงจะ
ทําใหสังคมลมสลายไดหากขาดสมดุลธรรมชาติซึ่งเปนฐานรากของสังคมไทยตั้งแตครั้งอดีตกาล เศรษฐกิจอาจ
รุงเรืองแตสังคมอาจลมสลาย เพระฉะนั้นการพัฒนาตรงนี้ผมคิดวาโครงการ BRT และอีกหลายๆ หนวยงานที่
มีความโยงใยกับเราจะมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และจะเปนการตอบรับพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียง สังคมพอเพียง วัฒนธรรม
พอเพียง ซึ่งสําคัญมากในกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมจะเห็นวาวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหล
เขามากระแทกวัฒนธรรมไทยไปมากพอสมควร ดูไดจากวิธีคิดและวิถีชีวิตของเยาวชนรุนใหมที่กําลังหลงใหล
ไปตามกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมและมีพฤติกรรมการเลียนแบบอยางไมรูตัว ในทายนี้ผมอยากเนนวา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานที่สําคัญและพวกเราเปนฟนเฟองและกลไก
ที่จะชวยขับเคล่ือนทําใหเกิดการพัฒนาประเทศดําเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย นี่คือ
มุมมองของผมในเรื่องอนาคตของโครงการ BRT ซึ่งจะไปสูเปาหมายไมไดถาปราศจากพวกทานทั้งหลายที่นั่ง
อยู ณ ที่นี้ รวมถึงอีกหลายๆ ทานที่กลับไปแลว และอีกหลายคนที่ไมไดนั่งรวมประชุมกับเรา ขอฝากพวกเรา
ชวยกันประคับประคอง และเผยแพรความรู ความคิด พรอมกับจิตวิญญาณที่เต็มเปยมของพวกเราเพื่อ
ชวยกันพัฒนาประเทศใหเกิดความมั่งคั่งและมั่นคงตอไป 

สุดทายนี้ผมขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานที่นั่งอยู ณ ที่นี้และที่กลับไปแลว และขอขอบคุณ
วิทยากรทุกทานที่ชวยสรางสีสันใหการประชุมวิชาการครั้งนี้มีความสดใสและมีความสุขทางใจอยูตลอดเวลา 
ขอขอบคุณนักวิจัย และนักศึกษาที่ชวยจัดโปสเตอรและจัดนิทรรศการจากผลงานของทาน ทั้งหมดนี้คือ

  95 บันทึกการประชมุวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 9 
10-13 ตุลาคม 2548 จังหวัดขอนแกน 



แรงกายและแรงใจจากพวกนักวิชาการและนักวิจัยทั้งส้ิน และขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหความอนุเคราะห ในหลายๆ เร่ือง ขอขอบคุณโรงแรมที่ใหความสะดวกหลายๆ 
ประการ และขอขอบคุณฝายเลขานุการโครงการ BRT ที่จัดการเรื่องตางๆ สําหรับการประชุมครั้งนี้ใหสําเร็จ
ลุลวงดวยดี 

ทายที่สุดผมขออวยพรใหพวกเราเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมโดยสวัสดิภาพ และกลับมาพบกันใหมใน
ปหนา อาจจะเปนการพบกันในลักษณะเชนนี้หรืออาจจะเปนการพบกันในมหกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงชาติ ซึ่งโครงการ BRT มีแผนที่จะจัดขึ้นในปหนาเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ขอบคุณทุกทานอีกครั้งหนึ่งและพบกันครั้งหนา สวสัดีครับ 
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